



Seattle
Parks & Recreation

NEWS RELEASE

Bruce Harrell, Mayor
AP Diaz, Superintendent

Thông Báo Khẩn Cấp:

Người Liên Hệ: Karen O'Connor, 206-233-7929

karen.o'connor@seattle.gov

Tháng Hai 7, 2024

Thông Tin Cập Nhật Về Việc Xây Dựng Little Saigon Park trong Tương Lai

Seattle Parks and Recreation đang hợp tác với đối tác cộng đồng của chúng tôi là Friends of Little Saigon để tổ chức lễ cất bằng khánh thành trong cộng đồng nơi công viên mới ở khu dân cư Little Saigon vào tháng 6 năm 2024. Tọa lạc tại 1224 S. King Street, công viên mới sẽ mang đến không gian mở linh hoạt trong đô thị cho người dân, người lao động và du khách đến tham quan khu dân cư.

Trong sáu tháng qua, nhà thầu Harkness Construction đã gặp phải tình trạng chậm tiến độ do điều kiện đất xấu ngoài dự kiến tại địa điểm xây dựng, khiến họ phải đào thêm 50% lượng đất hiện có trên khu đất. Điều này đã kéo dài thời gian xây dựng công viên vì cần có sự hỗ trợ thêm về mặt kết cấu cho các đặc điểm hiện có của địa điểm xây dựng và thực hiện các bước bổ sung để xử lý và vận chuyển đất. Ngoài ra, góc phía tây bắc của công viên tương lai cần được thiết kế lại do những điều kiện không mong muốn của địa điểm xây dựng và việc đặt dây dẫn.

Công viên được thiết kế để cung cấp những không gian có kích thước khác nhau nhằm tổ chức các -sinh hoạt và sự kiện cộng đồng dễ tiếp cận. Công viên mới sẽ có tầm nhìn tốt và ánh sáng vào ban đêm. Công viên sẽ có một khu vui chơi với bề mặt cao su đàn hồi và băng ghế bê tông, cùng với những công trình vui chơi đầy màu sắc và hỗ trợ dành cho trẻ em. Friends of Little Saigon đang cùng cộng đồng vẽ một bức tranh tường cho công viên.

Là đối tác xây dựng công viên, Office of Arts & Culture (ARTS) đã chọn Kalina Chung – một họa sĩ ở Seattle – để tạo ra tác phẩm nghệ thuật cho công viên mới tại khu vực Little Saigon. Tác phẩm nghệ thuật của Chung là một tác phẩm đứng riêng biệt và sẽ đóng vai trò là lối vào công viên từ S Jackson St. Tác phẩm nghệ thuật này lấy cảm hứng từ Nhà Ống của Việt Nam – dạng nhà hẹp nhiều tầng – mà Chung bắt gặp trong chuyến du lịch Sài Gòn và từ các tòa nhà giáp công viên. Tác phẩm nghệ thuật đã được lắp đặt và sẽ được sơn trước khi khai trương công viên.

Seattle Parks and Recreation (SPR) đã mua khu đất rộng 0,27 mẫu Anh vào năm 2013 để mang lại cho khu dân cư không gian thoáng đãng hơn trong khu đô thị này. Công viên mới lấy cảm hứng từ cộng đồng sẽ đem đến không gian để vui chơi, giải trí và tổ chức các sự kiện cộng đồng.

Friends of Little Saigon là một tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh bảo tồn và nâng cao sức sống văn hóa, kinh tế và lịch sử của Little Saigon. Để tìm hiểu thêm và tham gia xây dựng công viên tương lai, hãy truy cập www.flssseattle.org

Để biết thêm thông tin cập nhật về việc phát triển và xây dựng công viên, vui lòng truy cập <http://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/little-saigon-park-development> hoặc liên hệ với Sai Fang tại Sai.Fang@seattle.gov.

###